

Đòi nhà trường phải cung cấp dịch vụ . . . ngừa thai cho các nữ sinh viên



Cô Sandra Fluke (Hình Internet)

Mấy ngày qua mặt số kiêu ngạo gây tranh cãi lớn trong giới truyền thông Mỹ, nó sôi động đến nỗi nhiều nhà nghiên cứu viên Công Hoà và TT Obama (*) cũng đứng lên tiếng.

Vị nàng Sandra Fluke, mặt nữ SV Luật đến từ trường Georgetown (mặt ĐH Công Giáo), đòi nhà trường phải cung cấp dịch vụ . . . ngừa thai cho các nữ sinh viên trong khuôn khổ chính báo hiểm sức khỏe của trường.

Cùng lúc mẹ-số Rush Limbaugh, nữ tiếng trên hai mươi năm trong ngành chương trình hội luận (radio host) của nhóm cực hữu, cho rằng nàng Sandra Fluke khi đòi được trợ chi phí cho việc ngừa thai mà khi nàng có hoạt động tình dục cũng nào khác gì đâu phe “chợ em ta”!. Câu nói quá đáng này đã mang đến hậu quả tai hại cho chàng Rush và đang được phe Dân Chủ vận động tiếp diễn.

Những điều đã xảy ra khiến chúng ta không thể không quan tâm đến lợi ích thích của Sandra, lý do nàng

muốn báo hi vọng nhà trường ngừng trả cho nàng chi phí đắt đắt này. Theo nàng, nếu không trong ba năm học Luật, nàng phải chi ra trên ba ngàn đô (*). Mọi người sợ sợ vì thấy nàng NSV tốn vào mức này nhiều quá - Khoản ba đô là một ngày!

Theo một trong những website đáng tin cậy như: <http://bedsider.org> những phương pháp phổ thông như “pill”, “patch”, “shot”, “the ring”, . . cũng chỉ \$30 một tháng. Đắt nhất là “áo mả” nam/ nữ cũng chỉ 1 đô một cái. Vậy ra nàng NSV Sandra cần trả ba cái một ngày!

*“Sống Đắt hơn Sống Đắt,
Mức y sao còn quá trả,
Dù sao cô cũng còn đi học,
Một trăm ba phen quá đáng rồi!”*

Có người còn cho rằng cô nàng Sandra không nên học Luật vì cô đã không biết gì về tin nhắn ng. Tuy nhiên sao chỉ vì nhu cầu cá nhân, cô đã đòi hỏi một ĐH Công Giáo phải thay đổi niềm tin và những giá trị tinh thần họ hàng tôn giáo?!

pmt

(*)Sources: ABC News (2), Associated Press (2), CBS, CNN, CNS News, Hot Air, The Huffington Post (2, 3, 4), Mediaite, Politico, Reuters (2), ThinkProgress (2), The Washington Post (3/2/2012): President Obama called a Georgetown University law student on her cell phone Friday in an attempt to seize the political high ground in the national debate over contraception.